

Số: /CV-UBND
Về việc nêu cao vai trò
trách nhiệm công tác điều
hành, quản lý của đồng chí
trưởng thôn, phó thôn.

Yên Hòa, ngày tháng 6 năm 2023

*Kính gửi: - Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó thôn
trên địa bàn xã.*

- UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị giao ban công tác thường kỳ của UBND xã tháng 6/2023 để đánh giá công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2023. Tại hội nghị đã đánh giá công tác thực hiện vai trò trách nhiệm của các đồng chí trưởng thôn, phó thôn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất là việc kiểm tra, theo dõi phát hiện và xử lý, báo cáo kịp thời các vụ việc liên quan đến vi phạm đất đai và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn mình quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lãnh đạo chỉ đạo chung của xã. Hội nghị đã nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và thảo luận chỉ ra những giải pháp khắc phục. Đề nêu cao vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, phó thôn trong công tác điều hành, quản lý ở thôn xóm. UBND xã yêu cầu các cấp ủy chi bộ, cơ quan đơn vị, các thôn, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể sau:

1. Đối với các đồng chí thành viên UBND xã, công chức chuyên môn tăng cường hơn nữa đối với vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn được giao, bám sát, hướng dẫn các đồng chí trưởng thôn, phó thôn hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ đột xuất; kết hợp cùng với thôn xóm xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay ở cơ sở, nhất là các vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, gây ảnh hưởng dư luận xấu như vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm về đất đai, gây mất trật an ninh thôn xóm nói riêng. Các đồng chí được phụ trách thôn, tăng cường bám sát đơn vị mình phụ trách; kịp thời cùng các đồng chí cán bộ thôn giải quyết, báo cáo tình hình của đơn vị về UBND xã, chịu trách nhiệm trước UBND xã, trước chủ tịch UBND xã nếu để đơn vị mình phụ trách xảy ra các vụ việc phức tạp.

2. Đối với đồng chí trưởng công an xã: Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong việc điều động, phân công đồng chí trưởng thôn, phó thôn kiêm tổ trưởng, tổ phó tổ dân phòng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; Phân công các đồng chí tổ phó tổ dân phòng trực hàng ngày tại trụ sở công an (ít nhất là 1 đồng chí) để đảm bảo an ninh tại khu làm việc của Đảng ủy, UBND xã, trụ sở công an và điều động làm nhiệm vụ khi cần thiết. Điều động lực lượng công an chính quy, lực lượng dân phòng khi có yêu cầu của UBND xã, của chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng hoặc nhiệm vụ đột xuất liên quan đến giữ gìn an ninh trật tự và các nhiệm vụ khác.

3. Đối với cấp ủy chi bộ, đồng chí bí thư các chi bộ: Tăng cường công tác lãnh đạo của tập thể cấp ủy chi bộ, trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thôn mình quản lý; chỉ

đạo sát sao đồng chí trưởng thôn, phó thôn trong việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ. Trực tiếp chỉ đạo ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, tổ hòa giải vào cuộc tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đặc biệt vào cuộc cùng với đồng chí trưởng thôn, phó thôn xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh. Chỉ đạo Tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, hòa giải các vụ việc ngay ở cơ sở, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc đưa lên xã giải quyết.

4. Đối với các đồng chí trưởng thôn, phó thôn kiêm tổ trưởng, tổ phó tổ dân phòng, trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức trách nhiệm vụ của mình được Chính phủ, Bộ công an, HĐND tỉnh quy định. Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà UBND xã giao cho. Chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ mà cấp ủy, chi bộ, của đồng chí Bí thư chi bộ phân công. Chấp hành sự điều động, phân công nhiệm vụ của đồng chí Trưởng công an xã; phối với lực lượng Công an chính quy giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn, các vụ việc chung của xã liên quan ở các địa bàn thôn khác.

- Đồng chí trưởng thôn, phó thôn đoàn kết thống nhất phân công từng cá nhân phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể, từng khu dân cư cụ thể: thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện các vụ việc phát sinh nhất là các vi phạm Pháp luật; vi phạm đất đai, vi phạm hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, hành lang đê, vi phạm trật tự xây dựng... và các vụ việc có tiềm ẩn làm mất an ninh trật tự thôn xóm; kịp thời ngăn chặn và báo cáo ngay về UBND xã hoặc Công an xã để xử lý. Nếu để ra các vụ việc xảy ra trên địa bàn mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời làm vụ việc phức tạp thêm thì trưởng thôn, phó thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã, trước chủ tịch UBND xã và chịu trách nhiệm trước các quy định của Pháp luật.

- Đồng chí trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng: Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương theo quy định; quản lý thanh niên, lực lượng dân quân trong độ tuổi; làm tốt công tác huy động lực lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân. Chấp hành sự phân công giao nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự xã, đồng chí Chỉ huy trưởng BCHQS xã liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn mình quản lý.

5. Đề nghị UBMTTQ xã các tổ chức thành viên tăng cường công tác phối kết hợp với UBND xã, các cơ quan chức năng; giám sát, động viên, tạo sức mạnh đoàn kết để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác điều hành của UBND xã, cũng như công tác điều hành, quản lý của các đồng chí trưởng thôn, phó thôn trên địa bàn xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cấp ủy chi bộ, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và các thôn thực hiện nghiêm túc công văn này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã; (Đề B/c)
- MTTQ và trưởng đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị các thôn;
- Lưu VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam